



หลายคนคงเคยประสบกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาชีพหารายได้ บางคนถึงกับยอมแพ้ต่อแก้กับปัญหา แต่บางคนกลับนำปัญหานั้นมาเป็นกำลังใจ เพื่อหาหนทางแก้ไขและฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จ

ดังเช่นครอบครัวของ **นางจันทร์สม เมทา** ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ.กำแพงเพชร ที่เคยประกอบอาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์และรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้าน แต่ประสบกับปัญหาในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ขาดรายได้ จึงนำอาชีพเดิมมาประยุกต์เพื่อหารายได้พิเศษคือ การนำเศษวัสดุไม้ที่เหลือใช้มาผลิตเป็นสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ที่น่าพอใจ

จันทร์สม เล่าว่า เริ่มทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพราะงานรับเหมาก่อสร้างที่เป็นรายได้หลักของครอบครัวเริ่มขาดทุน คู่แข่งเยอะ และไม่ค่อยมีคนจ้างงาน จึงเกิดความคิดนำเอาเศษไม้ที่เหลือจากการใช้งานหรือต่อไม้เก่า มาทำกรอบรูป โดยครั้งแรกได้นำไปจำหน่ายที่งานประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร ขายอยู่ 9 วัน 9 คืน ได้เงินมาเพียง 900 บาท แต่หลังจากนั้นก็มีความสนใจติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2547 จึงได้จดทะเบียนสินค้า OTOP ในชื่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้บ้านสร้อยสุวรรณ มีสมาชิกทั้งหมด 20 คน มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งกรอบรูปไม้สัก ไม้สักเป็นไม้มงคล มีคุณค่าเป็นมรดกถึงลูกหลาน



สร้างคุณค่าจากเศษไม้ สร้างรายได้ด้วยงานฝีมือ

เก้าอี้ไม้แดง โต๊ะจากไม้สัก ราวไม้ประดู่ เป็นต้น โดยมีบริษัทจากกรุงเทพฯ และภูเก็ตสั่งซื้อเป็นประจำทุกเดือน

สำหรับขั้นตอนการผลิตกรอบรูปไม้สัก ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม มีกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อน ประณีต เริ่มตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ คือเศษไม้สัก มาตัดเป็นชิ้นขนาดต่างๆ แล้วนำมาเลื่อยให้ได้ขนาดที่ต้องการ จากนั้นแกะสลักไม้เป็นลวดลายต่าง แล้วนำมาขัดลาย หากไม่ต้องการลายให้นำไม้มาขัดให้ขึ้นเงาสวยงาม และขั้นตอนสุดท้าย คือ การลงสี ที่มีความพิถีพิถันเป็นอย่างมาก โดยจะลงสีเคลือบเงาถึง 5 รอบ เพื่อให้กรอบรูปไม้สักสวยงามและคงทน

จันทร์สม บอกว่า กรอบรูปไม้สักได้รับความนิยม เพราะเนื้อไม้ดี ประกอบกับไม้สักเป็นไม้มงคล มีคุณค่าเป็นมรดกถึงลูกหลาน นิยมใช้มอบเป็นของขวัญ



ในงานมงคลต่างๆ และไม่เป็นการทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพราะผลิตจากเศษไม้เหลือใช้เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมงานฝีมือซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกด้วย

นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้บ้านสร้อยสุวรรณ ได้เป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้กรรมวิธีการผลิต ให้กับผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร ที่เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้งานฝีมือการทำกรอบรูป เป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 850,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 3 พฤศจิกายน 2554

ปีที่: - ฉบับที่: 22666

Col.Inch: 62.78 Ad Value: 131,838

คอลัมน์: เกษตรกรคนเก่ง อกส: สร้างคุณค่าจากเศษไม้ สร้างรายได้ด้วยงานฝีมือ

หน้า: 16(บนซ้าย)

PRValue (x3): 395,514

คลิป: สีสี่



ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบต่อยอดงานฝีมือ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคต่อไป

สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการศึกษาเรียนรู้ กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้บ้านสร้อยสุวรรณ ติดต่อได้ที่ นางจันทร์สม เมธา บ้านเลขที่ 34 หมู่ 22 บ้านสร้อยสุวรรณ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์ 084-815-6900